

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.รง.**  
**ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุมประสงค์ รมะนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ประธาน : พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน**

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	จากกรณีข่าวการเลื่อนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ให้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวโดยอ้างอิงหลักกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ กกต. ทำการประเมิน และความไม่เหมาะสมในการเลือกตั้ง จากคำสั่งของ คสช. ที่ห้ามดำเนินกิจการทางการเมือง รวมทั้งให้รายงานข้อมูลให้ PMOC ทราบ	สปส.
๒.	กรณีแรงงานบังคับที่ จ.นนทบุรี ให้โฆษก รง. ชี้แจงว่า รง. ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดเรื่องของแรงงาน เป็นเรื่องเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ๘ ราย และเข้าข่ายผู้สนับสนุนการกระทำความผิด ๒ ราย ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยสร้างเครือข่ายที่เป็น NGO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ ให้แจ้งเบาะแสให้ทราบต่อไป	กสร.
๓.	ให้เตรียมการรองรับสถานการณ์การปรับลดพนักงานของธนาคารที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้น	กกจ.
๔.	การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ๑) การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ให้ ป.รง. และ อ.กกจ. บริหารจัดการ อำนวยความสะดวกให้มีการขับเคลื่อนการทำงานในเชิงบูรณาการ โดยบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และแบ่งพื้นที่ดำเนินการในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้มีการให้รางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๒) โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยูวแรงงานที่จะดำเนินการในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ที่ทำเนียบรัฐบาล ให้เตรียมการโดยมีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ (IO) ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาคซึ่งกระจายในทุกพื้นที่ ให้แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพโดยใช้หลักการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด รง. ในจังหวัด เป็นระบบที่เกื้อกูลการปฏิบัติงาน ๓) ในสัปดาห์ต่อไป ให้คิดและวางแผนการดำเนินงานที่ส่งผลเชิงบวกในวงกว้าง เช่น การฝึกพ่อครัว (Cook) การทำ MOU ฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ หลังจากพ้นโทษไปแล้ว เป็นต้น	กกจ. ทุกหน่วยงาน

(นางรำไพ น่วมสวัสดิ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(นางรตี วัลลิสุต)  
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑